



ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานประจำร้านสวัสดิการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ตามที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานประจำร้านสวัสดิการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในตำแหน่ง ผู้จัดการร้าน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน พนักงานการเงิน และบัญชี ซึ่งได้ทำการสอบคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ไปแล้วในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกจึงประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้แนบท้ายประกาศนี้

บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี (๑.๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑.๙ มิถุนายน ๒๕๖๔) แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่ในบัญชีนั้นแล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศนี้เป็นอันยกเลิก

หากมีอัตราว่างในตำแหน่งที่สอบคัดเลือก โรงพยาบาลฯจะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้โดยทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมารายงานตัวตามลำดับของผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๙ อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อตรวจสอบสุขภาพและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเองทั้งหมด หากพบว่าผลการตรวจสอบสุขภาพที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลฯจะเรียกผู้ที่มีผลการตรวจสอบสุขภาพที่ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและไม่มีประวัติด้านอาชญากรรมใด ๆ เข้าปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตามลำดับที่สอบได้เป็นรายบุคคล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๒๕๕๘๓๔ หรือ ๐๔๕-๓๑๙๒๐๐ ต่อ ๑๓๔๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

- ๑.๑ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้วจำนวน ๑ รูป
  - ๑.๒ สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมระเบียบแสดงผลการศึกษาตามหลักสูตร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
  - ๑.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนอย่างละ ๓ ฉบับ
  - ๑.๔ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส(เฉพาะเพศหญิง), ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน), สำเนาใบผ่านทหารกองเกิน (สด. ๘ หรือ สด. ๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัด อุบลราชธานีโดยจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติทางด้านอาชญากรรมใดๆทั้งสิ้นจึงจะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และมีสิทธิ์เข้าปฏิบัติงานที่ร้านสวัสดิการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  ๓. โรงพยาบาลจะเรียกผู้ที่มีผลการตรวจสอบสุขภาพที่ไม่มีโรคเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและไม่มีประวัติด้านอาชญากรรมใดๆ เข้าปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตามลำดับที่สอบได้เป็นรายบุคคล
  ๔. เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เข้าทำงานกับทางร้านสวัสดิการโรงพยาบาลฯ ต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ ถึงจะได้รับค่าจ้าง

แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
ตำแหน่ง ผู้จัดการ

ลำดับที่	หมายเลข ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศรีพี แก่นคำ	
๒	๐๔	นายขวัญชัย กันตะบุตร	
๓	๐๒	นายทวี สุวรรณ	
๔	๐๓	นางสาวจันจิรา สายบัวบาน	

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ

ลำดับที่	หมายเลข ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๑	นางสาวจิราภรณ์ บุตุลตะดา	
๒	๑๘	นางสาวนันทนิชา แซ่ยัง	
๓	๐๑	นายทวี สุวรรณ	
๔	๑๐	นางสาวจุไรรัตน์ ต้นสิน	
๕	๐๗	นางชวพร ไชยสำแดง	
๖	๐๖	นางสาววรรณวิมล ใจธรรม	

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

ลำดับที่	หมายเลข ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๔	นางสาวพัชรา พิมสาร	
๒	๑๔	นางสาวหนึ่งฤทัย เกตุวัตร	
๓	๑๕	นางสาวเจนจิรา จันจำปา	
๔	๑๒	นางสาวนุจรียา วรรณพุ่ม	
๕	๐๙	นางสาวนิตยา แสนทวีสุข	

#### หมายเหตุ

- ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ในลำดับที่ ๑ ตำแหน่งผู้จัดการ  
ในลำดับที่ ๑-๒ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ  
ในลำดับที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

มารายงานตัวเพื่อตรวจสุขภาพในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลชั้น ๙  
อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ดังกล่าว  
จะถือว่าสละสิทธิ์ พร้อมนำเอกสารหลักฐานมาเพื่อจัดทำประวัติดังนี้